

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พันโทบุญส่ง สังข์สุข	ประธานสภา อบต. บ้านหม้อ	พ.ท. บุญส่ง	
๒	นายอรรรถสูตร สุขไตรรัตน์	รองประธานสภา	อรรรถสูตร สุขไตรรัตน์	
๓	นางณิชา พิมพ์สว่าง	เลขานุการสภา	ณิชา	
๔	นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	นิรันดร์	
๕	นายบุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	บุญฤกษ์	
๖	นายสมพิศ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สมพิศ	
๗	นายปกรณ์ คล้ายเพชร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	ปกรณ์ คล้ายเพชร	
๘	นายมานะ นวมเพียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	มานะ	
๙	นายหัน ศรีอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	หัน	
๑๐	นายกิตติชัย สมนัด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กิตติชัย	
๑๑	นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	วิไลวรรณ	
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	นายก อบต.บ้านหม้อ	ธีรศักดิ์	
๒	นางสุภากร จิราณิชนกุล	รองนายก อบต. บ้านหม้อ	สุภากร	
๓	นายสอย ป่านแก้ว	รองนายก อบต. บ้านหม้อ	สอย	
๔	นายจำลอง สุขอร่าม	เลขานุการนายก อบต.บ้านหม้อ	จำลอง	
๕	นางสมคิด มุ่งลิ้ม	ปลัด อบต.บ้านหม้อ	สมคิด	
๖	นางสาวภาวดี วรรณดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภาวดี	
๗	นายชินวัตร ชาวดง	ผู้อำนวยการกองโยธา	ชินวัตร	
๘	นายบุญลือพงษ์ เจริญยิ่ง	รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข	บุญลือพงษ์	
๙	นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ราตรี	
๑๐	นางสาวบุษรินทร์ หนังสื่อ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	บุษรินทร์	
๑๑	นางสาวกฤษณา เหลืองบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ	กฤษณา	
๑๒	นางสาวอัยยา ชูเหม	นักวิชาการสาธารณสุข	อัยยา	
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พันโทบุญส่ง สังข์สุข	ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	บุญส่ง สังข์สุข	
๒	นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์	รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	อรรถสูตร สุขไตรรัตน์	
๓	นางจिरพันธ์ พิมพ์สว่าง	เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ	จिरพันธ์ พิมพ์สว่าง	
๔	นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	นิรันดร์ เกษตรพูนสุข	
๕	นายบุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	บุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	
๖	นายสมพิศ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สมพิศ ม่วงไหมทอง	
๗	นายปกรณ์ คล้ายเพชร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	ปกรณ์ คล้ายเพชร	
๘	นายมานะ นวมพะเนียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	มานะ นวมพะเนียด	
๙	นายทัน ศรีอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	ทัน ศรีอินทร์	
๑๐	นายกิตติชัย สนสด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กิตติชัย สนสด	
๑๑	นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	วิไลวรรณ ชมชูชื่น	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	นายก อบต.บ้านหม้อ	ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	
๒	นางสุภากร จิราณีชชกุล	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สุภากร จิราณีชชกุล	
๓	นายสอย ปานแก้ว	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สอย ปานแก้ว	
๔	นางสมคิด มุ่งลิ้ม	ปลัด อบต.บ้านหม้อ	สมคิด มุ่งลิ้ม	
๕	นางสาวภาวดี วรรณดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภาวดี วรรณดี	
๖	นายชินวัตร ชาวดง	ผู้อำนวยการกองโยธา	ชินวัตร ชาวดง	
๗	นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ราตรี จุลบุตร	
๘	นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กฤษณา เหล็งบำรุง	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นางจिरพันธ์ พิมพ์สว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมพร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในวาระนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงขอผ่านไปวาระที่ ๒ ต่อไป

ที่ประชุมสภา - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่ได้แจ้งให้กับท่านสมาชิกสภา ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอื่นใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาชี้แจง लेकरรับ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภา - ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภา ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป

ที่ประชุมสภา - มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ

๔.๑ พิจารณาการโอนพัสดุให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ว่ามีความประสงค์ขอรับบริจาครถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมและใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองแห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาแล้วพบว่า มีรถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๒ คัน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือ

๑. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๘๙๒๓ เพชรบุรี ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๒๐๔๒ เพชรบุรี ประจำสำนักปลัด

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ ๓ การจำหน่าย ข้อ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดูใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้... (๓) โอนให้แก่ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มี หลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภา ในการพิจารณาการโอนพัสดุให้แก่หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก และองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรค์ ต่อไป

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี ข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณา การโอนพัสดุให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก และองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรค์ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบการโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก และองค์การบริหารส่วนตำบล พสุวรรค์ ได้ตามที่เสนอ

๔.๒ พิจารณาการยกเลิกการดำเนินโครงการตามกรอบการใช้เงินรางวัลธรรมาภิบาล

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ พิจารณากรอบการใช้เงินรางวัลธรรมาภิบาล เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยย่อยหมู่บ้านหลุมดิน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ บาท

๒. งานเสริมความสูงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๒๒,๕๐๐ บาท

รวมยอดการใช้เงินรางวัล ๔๐๙,๕๐๐ บาท

สืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อน เป็นเหตุให้ซอย หลุมดิน หมู่ที่ ๔ มีสภาพปัญหาเพิ่มขึ้น โดยบางจุดจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขึ้น งบประมาณที่ตั้งไว้จึงไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการใช้จ่าย งบประมาณจากเงินรางวัลธรรมาภิบาล ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยย่อยหมู่บ้าน หลุมดิน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๘๗,๐๐๐ บาท และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะ ดำเนินการสำรวจและประมาณการเพิ่มเติมต่อไป

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี ข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณา ยกเลิกการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรางวัลธรรมาภิบาล ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยย่อยหมู่บ้านหลุมดิน หมู่ที่ ๔ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติให้ยกเลิกการใช้จ่ายงบประมาณเงินรางวัลธรรมาภิบาล ตามโครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำซอยย่อยหมู่บ้านหลุมดิน หมู่ที่ ๔ ได้ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอเชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - เนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ แล้ว ทางคณะผู้บริหารจึงได้มีการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งได้รับการประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ ซึ่งคณะผู้บริหารได้สรุปข้อมูลแบบกว้าง ๆ เพื่อแจกให้กับทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งหากการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณเสร็จสิ้นเมื่อใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะได้จัดส่งให้ฝ่ายสภาท้องถิ่น และเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมสภา - รับทราบ

๕.๒ การปรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอเชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ ๒ ไว้จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท ต่อเครื่อง โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการประกาศปรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ ปรับราคาจากเดิม ๒๙,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการจัดซื้อนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมสภา - รับทราบ

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภา ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ
ที่ประชุมสภา - ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติม

ประธานสภา (พันโทบุญส่ง สังข์สุข) - เมื่อที่ประชุมสภา ไม่มีเรื่องอื่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

สิริพันธ์ พิมพ์สว่าง ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางจิริพันธ์ พิมพ์สว่าง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์)

กรรมการ



(นายนิรันดร์ เกษตรชุนสุข)

กรรมการ



(นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น)

ประธานกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีมติรับรองรายการประชุม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ท. 

(บุญส่ง สังข์สุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ